

<p>ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง เพื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>1.2 ตรวจสอบ และดูแลเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง วิธีการต่าง ๆ เช่น วิธีเฉพาะเจาะจง เพื่อให้ถูกต้อง เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง</p>	<p>ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง ตรวจสอบให้เป็นไปอย่างถูกต้องสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560</p> <p>1.2 ควบคุม ดูแล และตรวจสอบวิธีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ถูกต้องตามระเบียบ ซึ่งในแต่ละวิธีมีขั้นตอนมีการปฏิบัติที่ยุ่งยาก ซับซ้อนค่อนข้างมาก</p>
<p>1.3 จัดทำทะเบียนคุมการจัดซื้อจัดจ้าง ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่ทางมหาวิทยาลัยได้กำหนดไว้</p> <p>1.4 จัดทำรายงานขอความเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเสนอผู้บริหารอนุมัติเห็นชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง</p> <p>1.5 จัดหาพัสดุตามความต้องการของผู้ซื้อใช้ด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว ทันต่อความต้องการ</p>	<p>1.3 บันทึก รวบรวม จัดทำเอกสารเพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดหาพัสดุ โดยแยกออกเป็นเงินงบประมาณ เงินรายได้ และเงินรายได้งานฟาร์ม ตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรจากมหาวิทยาลัยฯ</p> <p>1.4 ดำเนินการกำหนดมาตรฐานและคุณภาพของพัสดุ วิเคราะห์และประเมินคุณภาพของพัสดุ เสนอความเห็นเพื่อประกอบการตัดสินใจในการจัดหาจัดซื้อพัสดุ</p> <p>1.5 ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดของร้านค้า เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการจัดหาพัสดุ เน้นการจำแนกคุณลักษณะของพัสดุของเป็นประเภทต่าง ๆ ให้สอดคล้องกับร้านค้า เพื่อง่ายต่อการติดต่อซื้อขาย</p>
<p>1.6 การควบคุม ดูแลพัสดุให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา และซ่อมแซมพัสดุที่ชำรุดให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ</p> <p>1.7 ให้ความรู้เกี่ยวกับงานพัสดุแก่เจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา เช่น ให้คำปรึกษาด้านการปฏิบัติงาน ระเบียบหนังสือเวียนในเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ เป็นต้น</p>	<p>1.6 ตรวจสอบ ให้คำปรึกษา ให้คำแนะนำ และตอบคำถาม เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจของ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งต้องมีประสบการณ์ และความรู้ ความชำนาญ ในด้านที่เกี่ยวกับระเบียบ และหนังสือเวียนต่าง ๆ</p> <p>1.7 จัดทำสัญญาซื้อ จัดจ้าง ข้อตกลง ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ในระบบอิเล็กทรอนิกส์ e - GP ตลอดจนการควบคุม และตรวจสอบ แนะนำ ให้คำปรึกษา ในเรื่องของการจัดทำสัญญา ใบสั่งซื้อ สั่งจ้าง (PO) หรือข้อตกลง</p>

	<p>ในระบบ GFMS เพื่อให้การบริหารสัญญาเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด</p> <p>1.8 ตรวจสอบเอกสารความถูกต้องของขั้นตอนการส่งมอบงานการตรวจรับงานของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ การตรวจรับพัสดุในระบบ e – GP และในระบบ GFMS เพื่อดำเนินการขอเบิกจ่ายเงิน</p> <p>1.9 ตรวจสอบพัสดุประจำปี เมื่อสิ้นปีงบประมาณของทุกปี เพื่อความถูกต้องครบถ้วนของทะเบียนและครุภัณฑ์</p>
<p>2. ด้านการวางแผน</p> <p>2.1 ร่วมวางแผนการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบกับหน่วยงานภายในวิทยาเขตตรง หรือโครงการ เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด</p>	<p>1.10 รวบรวมข้อมูล รายชื่อ หมายเลขบัญชี ห้างร้านต่าง ๆ ที่เป็นผู้ค้ากับมหาวิทยาลัยเก็บเป็นฐานข้อมูลในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อความสะดวก ในการปฏิบัติงาน และปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ</p> <p>1.11 จัดทำฐานข้อมูลของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างที่ได้รับจัดสรรในแต่ละปี สามารถสืบค้นข้อมูลตามปีที่ได้มา หรือสืบค้นจากหน่วยงานที่ได้รับสรร เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาของผู้บริหารในการของบประมาณในปีต่อ ๆ ไป</p> <p>1.12 ศึกษา และติดตาม กฎ ระเบียบ หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุ ให้เป็นปัจจุบันเพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพสูงสุด</p> <p>2. ด้านการวางแผน</p> <p>2.1 ร่วมวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หรือโครงการของหน่วยงานภายในวิทยาเขตตรง ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดตามรายไตรมาส</p> <p>2.2 จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ตามระเบียบและหนังสือสั่งการที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบและหนังสือสั่งการ</p> <p>2.3 ร่วมวางแผนแก้ไขปัญหา ขั้นตอน และแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานภายในวิทยาเขต เพื่อให้สามารถ</p>

	<p>ตอบสนองความต้องการกับบุคลากรและหน่วยงานต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว และทันเวลา</p>
<p>3. ด้านการประสานงาน</p> <p>3.1 ติดต่อประสานงานทั้งหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เพื่อให้ได้พัสดุตรงตามความต้องการ</p>	<p>3. ด้านการประสานงาน</p> <p>3.1 ติดต่อประสานงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และให้คำแนะนำเบื้องต้น แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และบุคลากร หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกัน</p> <p>3.2 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก เพื่อหาหรือปัญหาเกี่ยวกับระเบียบ วิธีปฏิบัติ ที่พบในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เพื่อทำความเข้าใจ และนำมาปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>3.3 ติดต่อประสานงาน ให้คำปรึกษา คำแนะนำ และแนวทางการแก้ไขปัญหาให้กับหน่วยงานภายนอก ที่เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัย เพื่อให้การปฏิบัติงานสามารถสำเร็จลุล่วงด้วยดี</p>
<p>4. ด้านการบริการ</p> <p>4.1 อำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานที่มาขอจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ได้พัสดุอย่างรวดเร็ว</p> <p>4.2 ตอบข้อหารือ ให้คำแนะนำ แก่บุคลากรในหน่วยงาน</p>	<p>4. ด้านการบริการ</p> <p>4.1 ให้คำแนะนำ และตอบข้อหารือในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานพัสดุในระดับที่ซับซ้อน เพื่อให้บุคลากรในหน่วยงาน ประชาชนทั่วไป และผู้ที่เกี่ยวข้องได้ทราบข้อมูล และความรู้ต่างๆ เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด</p> <p>4.2 พัฒนาข้อมูล เกี่ยวกับระเบียบ หนังสือเวียนต่างๆ ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ และจัดส่งข้อมูลเหล่านั้นไปยังเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติอย่างรวดเร็ว เช่น ส่งทาง E-mail หรือ face book เพื่อให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง</p> <p>4.3 ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับ ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e - GP) แก่หน่วยงานราชการที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง กับมหาวิทยาลัย เพื่อให้หน่วยงานนั้นได้มีความคล่องตัว และปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว</p>

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป	
งานเดิม	งานใหม่
<p>1. คุณภาพของงาน</p> <p>1.1 ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุ ภายใต้พระราชบัญญัติ ข้อระเบียบและหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นด้วยความถูกต้อง มีความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้</p> <p>1.2 ตรวจสอบ ดูแล การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละวิธี เพื่อการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง</p> <p>1.3 ควบคุม ดูแล การเบิกจ่ายพัสดุ พร้อมทั้งการบำรุงรักษาครุภัณฑ์เพื่อให้สามารถใช้งานได้คืออยู่เสมอ</p>	<p>1. คุณภาพของงาน</p> <p>1.1 ต้องใช้ความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ มีทักษะและเทคนิควิธี เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นด้วยความถูกต้อง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง</p> <p>1.2 มีขั้นตอนการปฏิบัติที่หลากหลาย มีวิธีการจัดซื้อจัดจ้างหลายวิธี เป็นการปฏิบัติงานที่มีความซับซ้อนค่อนข้างมาก จึงต้องใช้ความชำนาญ และจะต้องมีการควบคุม ดูแล ตรวจสอบการปฏิบัติงานอยู่ตลอดเวลา เพื่อให้มีความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง รวมทั้งหนังสือเวียนต่างๆ</p> <p>1.3 มีความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ เมื่อมีหน่วยงานภายนอก และ หน่วยงานภายในร้องขอ</p> <p>1.4 คิดค้นระบบการลงทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อให้สามารถเก็บข้อมูลไว้ตรวจสอบความถูกต้อง ตรงตามรายการที่ได้รับจัดสรร ทำให้สามารถเบิกจ่ายได้พัสดุอย่างรวดเร็ว และถูกต้องตามทะเบียนสินทรัพย์ที่มี</p>
<p>2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</p> <p>2.1 ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง และดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง</p>	<p>2. ความยุ่งยากและความซับซ้อนของงาน</p> <p>2.1 มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไว้ล่วงหน้า เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้าง เป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดวันเวลาที่ชัดเจน ซึ่งงานพัสดุ มีวิธีการซื้อ การจ้าง ที่หลากหลาย และซับซ้อน เช่น การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจะต้องจัดทำแผนและนำแผนประกาศลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ กรมบัญชีกลาง และของหน่วยงาน เพื่อให้บุคคลภายนอกได้ทราบข้อมูลที่จัดหา</p>

3. วิเคราะห์เปรียบเทียบคุณภาพ และความยุ่งยากและความซับซ้อนของงานที่เปลี่ยนแปลงไป

งานเดิม	งานใหม่
<p>2.2 วิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ละวิธี ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง</p> <p>2.3 มีการสืบค้นข้อมูล และหนังสือเวียนต่าง ๆ เพื่อนำมาประกอบกับระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และข้อกำหนดตามกฎกระทรวง เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง และทันกับสภาวะปัจจุบัน</p>	<p>2.2 ดำเนินการวิเคราะห์ ตรวจสอบความถูกต้องในการจัดหาพัสดุที่ได้รับจัดสรรแต่ละรายการ ซึ่งการจัดหามีหลายวิธี เช่น วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ วิธีสอบราคา วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง ในแต่ละวิธีจะต้องดำเนินการในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) ซึ่งเป็นระบบที่มีความซับซ้อน โดยจะยึดหลักความถูกต้องเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งระบบดังกล่าวมีการพัฒนาอยู่อย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการใช้งานที่มีความถูกต้องที่สุด</p> <p>2.3 มีการสืบค้นข้อมูล หนังสือเวียนต่าง ๆ ที่กระทรวงการคลัง ได้แจ้งเวียนหน่วยงานราชการเพื่อทราบและถือปฏิบัติ และมีการสืบค้นข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ GFMS เมื่อได้ผู้รับจ้างแล้ว ทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความคล่องตัว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ซึ่งระบบต่างที่ใช้เกี่ยวกับงานพัสดุ มีหลายระบบ เช่น ระบบการคำนวณราคากลาง ระบบการคิดค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ เป็นต้น</p>